

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X,**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**

***Kính thưa quý cô, chú, anh, chị cùng quý vị cử tri!***

Tôi tên là **LÊ THỊ QUYÊN**, sinh năm 1983, quê quán: Thanh Hóa. Nơi cư trú hiện nay: khu phố Hưng Phú, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Chức vụ và đơn vị công tác đang đảm nhiệm: Tổ trưởng Tổ Giáo dục công dân – Giáo dục quốc phòng – an ninh tại Trường THPT chuyên Bình Long.

Trong lĩnh vực công tác, tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực học tập chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu mang sức trẻ cống hiến cho quê hương và phục vụ nhân dân.

***Kính thưa quý vị cử tri!***

Tỉnh Bình Phước chúng ta còn nghèo, đời sống của đại bộ phận bà con còn nhiều khó khăn nhưng những năm gần đây, đời sống của nhân dân trong tỉnh phần nào đã được cải thiện, nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.

Điều đó có được là do có những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của chính quyền các cấp, đặc biệt chính quyền xã.

Tuy nhiên, dù có triển khai một cách đúng đắn, kịp thời thì cũng không sao tránh khỏi những điều gây băn khoăn, thắc mắc cho bà con. Vì vậy cần có người đại diện cho bà con nhân dân, là cầu nối giữa bà con với chính quyền các cấp để trình bày tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con với chính quyền các cấp.

Nếu tôi được trúng cử HĐND, chắc chắn tôi sẽ đáp ứng được nguyện vọng của bà con trong vai trò là cầu nối. Những tâm tư, nguyện vọng của bà con sẽ được tôi lắng nghe, tìm hiểu và phản ánh trung thực tới cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

***Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị cử tri!***

Trở thành người đại biểu HĐND vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn đối với mỗi người ứng cử. Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa X, tôi xin hứa sẽ làm tốt các công việc sau:

*Thứ nhất*, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

*Thứ hai*, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để có đủ năng lực tham gia đóng góp ý kiến vào các hoạt động HĐND, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh.

*Thứ ba*, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, nhằm hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi. Đồng thời, tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị theo quyền hạn của mình, kịp thời phản ánh trung thực những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri với HĐND tỉnh, với chính quyền các cấp, giải quyết các quyền lợi chính đáng của cử tri theo thẩm quyền và theo đúng các quy định của pháp luật.

***Kính thưa quý vị cử tri!***

Là một người con của Bình Phước, với tinh thần ứng cử là đại diện cho tầng lớp trí thức trẻ, tôi mang trong mình khát vọng được cống hiến cho mảnh đất Bình Phước, nơi chôn rau cắt rốn và nuôi dưỡng tôi thành người. Vì vậy, tôi mong muốn được bà con cử tri tin tưởng và ủng hộ, để tôi có cơ hội được đồng hành cùng bà con trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị cử tri và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

***Xin trân trọng cảm ơn!***